



Knife Crime Factsheet

Các luật lệ mới đang được đưa ra nhằm vào tội ác dùng dao trong cộng đồng của chúng ta.

Những điều quý vị cần biết

Chính phủ NSW đang đưa ra một loạt các biện pháp mới để giải quyết vấn đề tội ác dùng dao.

Gần đây, chúng ta đã thấy những tác động tàn khốc của bạo hành bằng dao, kể cả gây chết người. Những tội ác này có thể có tác động lâu dài đến cộng đồng. Đối với những người mang theo hoặc sử dụng dao, quyết định của họ cũng có thể làm cuộc đời họ thay đổi vĩnh viễn.

*Luật Lục Soát Tìm Dao*¹ nhằm vào việc sở hữu dao và giảm tội ác liên quan đến dao trong khi tăng cường an toàn cho cộng đồng.

Các biện pháp mới này là gì?

Luật Lục Soát Tìm Dao nhằm ngăn chặn và tránh bạo lực và các sự cố liên quan đến dao, đồng thời giảm các tội ác dùng dao. Đạo luật được soạn thảo nhằm cải thiện sự an toàn tổng quát và lòng tin của cộng đồng.

Luật mới gồm có tăng hình phạt khi bán dao cho trẻ em dưới 16 tuổi. Luật cũng quy định rằng ai bán dao cho trẻ em 16 hoặc 17 tuổi mà không có lý do chính đáng sẽ bị coi là phạm tội.

Trong một số trường hợp, luật cũng cho phép cảnh sát dùng máy chụp quét cầm tay để tìm kiếm dao và các loại vũ khí khác.

Thẩm quyền mới sẽ hoạt động ra sao?

Luật Lục Soát Tìm Dao cho cảnh sát có quyền, không cần phải được lệnh, yêu cầu ai trong một vùng được chỉ định phải đứng lại và cho dùng máy chụp quét cầm tay để tìm dao và các loại vũ khí khác. (Điều này có thể áp dụng ở các vùng được chỉ định).

Một sĩ quan cảnh sát cao cấp chỉ có thể tuyên bố nơi nào là vùng được chỉ định nếu một số tội ác nào đó đã xảy ra tại chỗ đó trong vòng 12 tháng trước.

Sĩ quan cao cấp cũng phải xem xét đến việc dùng máy chụp quét cầm tay có thể có hiệu quả trong việc phát hiện hoặc ngăn chặn tội ác dùng dao hay không.

Họ cũng phải xem xét tác động đến các hoạt động hợp pháp, nếu trước đó đã có tuyên bố gì về nơi đó, và đã tìm thấy dao hoặc vũ khí trong tuyên bố đó hay không.

Những loại địa điểm nào có thể được tuyên bố?

Những nơi sau đây có thể được tuyên bố là vùng được chỉ định:

Các trạm chuyên chở công cộng như trạm xe lửa, trạm xe buýt và các trạm đổi xe;

Phương tiện chuyên chở công cộng gồm có xe buýt, xe điện, phà và xe lửa;

Khu mua sắm;

Địa điểm thể thao; và

Những nơi công cộng khác theo quy định, kể cả những nơi tổ chức các sự kiện đặc biệt hoặc sự kiện hỗ trợ nền kinh tế về đêm.

Có những biện pháp bảo vệ nào?

Có các biện pháp bảo vệ khi cảnh sát yêu cầu ai đứng lại và cho phép, hoặc lại cho phép, việc dùng máy chụp quét cầm tay. Ví dụ, cảnh sát sẽ dùng máy quay phim mang trên người khi thực hiện quyền hạn theo Đạo luật này, cảnh sát phải thực hiện quyền hạn theo cách ít xâm phạm nhất có thể làm được, và cảnh sát chỉ được phép giữ người này lại trong thời gian cần thiết hợp lý.

Có các hình phạt gì?

Việc không làm theo hoặc từ chối tuân thủ yêu cầu của cảnh sát viên theo Đạo luật này là hành vi phạm tội.

Có hình phạt tới 5.500 đô la nếu không tuân thủ mà không có lý do chính đáng.

Mang theo dao đến nơi công cộng là hành vi phạm tội nếu quý vị không có lý do chính đáng để mang theo dao.

Có thể có hình phạt tới 11.000 đô la hoặc tới 4 năm tù khi mang theo dao mà không có lý do chính đáng.

Khi nào luật mới có hiệu lực?

Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 12 năm 2024.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, kể cả các tuyên bố hiện có, hãy xem trang mạng của Lực lượng Cảnh sát NSW hoặc quét mã QR này.



¹ Đạo luật Sửa đổi về Thực thi Pháp luật (Quyền hạn và Trách nhiệm) và các Luật khác (Tội ác Dùng dao) năm 2024
Có dịch vụ thông ngôn (nếu cần)